

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กฟพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562											งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการดำเนินงาน	
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน																			
1.1 การสร้างความเชื่อมโยงการรายงานผลและการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและการลงทุนกับหน่วยงานต้นสังกัด (สบน.)	เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด (สบน.) และ กฟพ. สามารถบูรณาการสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความครบถ้วน และทันสมัยมากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม	1. ศึกษาและออกแบบแนวทางเชื่อมโยงและการรายงานผลให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการรายงานผลของ สบน. 2. ประสานงานกับ สบน. เพื่อบูรณาการการรายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 3. นำข้อมูลการรายงานผลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทั้ง สบน. และ กฟพ.													งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	สามารถบูรณาการการรายงานผลและการเผยแพร่การดำเนินงานของ สบน. และ กฟพ. ร่วมกันได้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยรายงานทุกไตรมาส	การรายงานผลการดำเนินงานของ สบน. และ กฟพ. มีความสอดคล้องกัน และมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้กับบุคลากรและประชาชนได้	
1.2 การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ กฟพ.	เพื่อให้บุคลากรของ กฟพ. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงด้าน IT มากยิ่งขึ้น	1. สำรวจความต้องการของบุคลากรและ กฟพ. 2. ศึกษาโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 3. จัดการฝึกอบรมด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้กับบุคลากรของ กฟพ.												150,000 บาท	คณะทำงานฯ ด้าน IT	มีการจัดการอบรมด้าน IT ให้กับบุคลากรของ กฟพ. จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน	บุคลากรของ กฟพ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ IT ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น		
2. โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการ																			
2.1 จัดทำรายงานข้อมูลการลงหนี้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Infographic	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของข้อมูลการลงหนี้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ กฟพ. รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงหนี้และเศรษฐกิจสำหรับปี 2562 2. รวบรวมและจัดทำข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Infographic 3. นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กฟพ. สำหรับผู้บริหารและประชาชนทั่วไป													งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กฟพ. สามารถเผยแพร่ข้อมูลการลงหนี้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์ให้กับผู้บริหารและประชาชนที่สนใจได้เป็นรายไตรมาส โดยมีการประเมินความพึงพอใจ ณ สิ้นปี	ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนที่สนใจมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงหนี้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และทันสมัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 3 เรื่อง และได้รับการประเมินผลความพึงพอใจในระดับพอใจ (4) ขึ้นไป	
3. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทบทวนหนี้																			
3.1 การพัฒนาระบบรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานผ่านระบบ Internet Banking ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของ กฟพ.	1. ศึกษาแนวทางเพิ่มเติมขอเขตการใช้ระบบ Internet Banking ในการรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงาน 2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มขอเขตการใช้ระบบ KTB Corporate สำหรับการรับจ่ายเงินของ กฟพ.													งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กฟพ. สามารถเริ่มทำธุรกรรมรับจ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking ได้อย่างน้อย 1 ธุรกรรม	เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของ กฟพ.	
3.2 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาจากการใช้งาน	1. จัดทำบัญชีรายการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบัญชีที่กำหนด 3. ทำการสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ													งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กฟพ. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นรายไตรมาส	ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
3.3 การบริหารข้อมูลผ่านระบบ Cloud Storage	เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบปลอดภัย และสามารถเรียกใช้ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	1. จัดทำรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และวางระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง 2. เปิดบัญชี Cloud Storage ที่มีขนาดความจุเพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3. นำข้อมูลต่างๆ บันทึกลงในระบบ Cloud Storage													งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กฟพ. สามารถเปิดบัญชี Cloud Storage จำนวน 1 บัญชีและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบได้จำนวน 3 หัวข้อ	สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ Cloud Storage	
4. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทบทวนหนี้																			
4.1 เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์องค์กรและการดำเนินงานของ กฟพ.	เพื่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับข่าวสารและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดำเนินงานของ กฟพ.	1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์และบทบาทของ กฟพ. 2. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาสำหรับการประชาสัมพันธ์ 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กฟพ.													250,000 บาท	คณะทำงานฯ ด้าน IT	สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บและกรดำเนินงานของ กฟพ. ให้กับประชาชนทราบได้ 2 ประเด็น	กฟพ. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ กฟพ. ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ

